

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมเรื่องการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม และของเสียอุตสาหกรรมที่มีความเป็นพิษในพื้นที่ปนเปื้อน มีความสามารถในการตัดสินใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางงานที่ซับซ้อน รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค สามารถถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้ดำเนินการไปตามแผนได้ มีทักษะการเขียน สามารถจัดทำและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ระบุความเป็นอันตราย และสามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์
2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาระดับขั้นต้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 9 ปีอย่างต่อเนื่อง มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการและผ่านการฝึกอบรมในด้านการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม พนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิตัวนี้)

EVM-APSZ-178A

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล